

# Đừng quên kê khai thuế!

Dựa trên thông tin từ trang Web của Cơ quan Thuế Quốc gia

Thời gian kê khai phần thuế của Reiwa 5 (Năm 2023)

**Ngày 16 tháng 02 (Thứ Sáu) ~ Ngày 15 tháng 03 năm 2024 (Thứ Sáu)**

\*Trường hợp quên kê khai thuế trong thời gian quy định, hãy cố gắng nộp bản kê khai càng sớm càng tốt. Nếu không, bạn sẽ phải nộp thêm thuế phát sinh do không nộp tờ khai ngoài số thuế vốn phải nộp trước đó. Ngoài ra, những người không cần khai thuế có thể nộp hồ sơ xin hoàn lại thuế trong 5 năm kể từ ngày 01/01 năm tiếp theo của năm nộp hồ sơ khai thuế. Cũng theo đó, nếu đến thời điểm hiện tại bạn vẫn chưa khai thuế thì thời gian khai thuế của năm 2019 là đến hết ngày 31/12/2024.



## Kê khai thuế là gì?

Kê khai thuế thu nhập được tính bằng cách tính mức thu nhập được tạo ra trong năm từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm và số thuế thu nhập dựa trên đó, và là thủ tục tính toán sự thừa thiếu trong trường hợp người kê khai có các khoản thuế khấu trừ hoặc thuế thu nhập trả trước khác

## Những người cần phải nộp hồ sơ kê khai thuế

Theo nguyên tắc, những người sau đây phải kê khai thuế

### ① Người có thu nhập từ việc làm

\*Hầu hết mọi người không cần tự khai thuế vì thuế thu nhập của họ được quyết toán thông qua việc điều chỉnh cuối năm do nơi làm việc của họ thực hiện.

### ② Người có thu nhập từ nhiều nguồn như lương hưu công, v.v...

### ③ Những người có thu nhập hưu trí

Ngoài ra, cũng sẽ có những trường hợp cần khai báo thu nhập khác các trường hợp từ mục ① đến ③

**Lưu ý:** Những người có thu nhập từ tiền lương trong 1 năm dưới 200.000 yên, nhận lương từ một nơi, toàn bộ tiền lương phải chịu thuế khấu trừ, có thu nhập ngoài thu nhập từ tiền lương và thu nhập hưu trí dưới 200.000 yên thì trong một số trường hợp nhất định sẽ không cần phải khai thuế cuối cùng.



## Lập và nộp tờ khai thuế

Bạn có thể truy cập "[Góc tạo tờ khai thuế cuối cùng](#)" của Cơ quan thuế Quốc gia để tạo tờ khai thuế trên máy tính hoặc điện thoại của mình. Có hai cách để nộp tờ khai như sau:

### ① Nộp qua e-Tax

(Cần có mã số và ID nhận dạng do cơ quan thuế cấp hành, hoặc thẻ My number)

### ② In ra và gửi bằng bưu điện (hoặc trực tiếp mang đến)



Tài liệu tham khảo

### ① Hướng dẫn đầu vào khai thuế cho người nước ngoài (bản đơn giản) 2023

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể/ phồn thể), tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/foreigner/index.htm>

### ② Hướng dẫn khai thuế thu nhập năm 2023

Ngôn ngữ: tiếng Anh

<https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm>

### ③ Trường hợp nhận khoản khấu trừ thu nhập vì cấp dưỡng người thân không thường trú tại Nhật

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha

<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm>



①



②



③